

ความสำเร็จ VS มั่งคั่ง 1

โดย Min Sen Concept (Dhama) 2 พฤษภาคม 2565

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีโอกาสไปเที่ยวพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ซีคอนสแควร์ ที่เรียกว่า MUNx2 ที่นี่มีกิจกรรมที่จัดโดย The Moon Crypto Café Space เป็นงานที่เชิญกูรูชั้นนำของวงการบล็อกเชน และคริปโตมารวมตัวกันมากที่สุดกว่า 30 กูรูในวงการ มีทั้ง Bitkub, KU Coin, Satang Pro, JFIN นอกจากนี้ยังมี BitToon, Eternite Technovation, xChain ซึ่งเป็น บล็อกเชนทางการศึกษา, Erectus นำเสนอเกี่ยวกับ Metaverse, Siam BC ที่นำเสนอ Bitcoin Ledger Trezor แม้แต่การนำเสนอ Durian in Metaverse โดย Metaverse Thailand และยังมีกิจกรรมบนเวทีที่ให้ความรู้อย่างมากมาย

สำหรับผู้เขียน มีโอกาสได้เห็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ Crypto, NFT, DAO, Blockchain, DEFI ฯ และเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือ ผู้เข้าร่วมที่ให้ความสนใจมีตั้งแต่อายุระดับต้น ๆ ของวัยรุ่น คือ ประมาณ 10 ขวบต้น ๆ จนมาถึงคนรุ่น 60 กว่า ๆ นั่นแสดงให้เห็นว่า อายุไม่ใช่ปัจจัยที่จะบอกว่าใครเป็นคนรุ่นใหม่ ในมิติของผู้เขียน คนรุ่นใหม่ คือ คนที่สนใจในเรื่องใหม่ ๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้ และอาจจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญคือ

คำถามของน้องวัยรุ่น อายุประมาณ 17 ปีกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสไปคุยด้วย ที่เขาพยายามที่จะสร้างสังคมวัยรุ่นที่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ในระหว่างการเรียน ซึ่งดีมาก และคำถามเด็ดของเขา คือ ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ และมั่งคั่ง ผู้เขียนคงไม่สามารถตอบพวกเขาได้ เพราะผู้เขียนคิดว่าตนเองประสบความสำเร็จ แต่คนอื่นอาจจะมองว่าผู้เขียนไม่ประสบความสำเร็จ และผู้เขียนไม่คิดว่าตนเองมั่งคั่ง แต่คนอื่นอาจจะมองว่าผู้เขียนมั่งคั่งแล้วก็ได้ เพราะนิยามของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน และความหมายของคำว่าสำเร็จ และมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจผิดคิดว่าความมั่งคั่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ หรือความสำเร็จนำไปสู่ความมั่งคั่ง หรือเป็นเรื่องเดียวกัน

ความสำเร็จนั้น ไม่ได้หมายถึงการได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของ หรือ งานที่ดี การ

อยู่ในสังคมที่ดี การมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้มา อาจจะมีคามพึงพอใจช่วงเวลาหนึ่ง จากนั้นก็จะเปลี่ยนไป หรืออาจจะเป็นเพียงที่พิกพิงของชีวิต แต่ความสำเร็จนั้นมีคุณค่ามากกว่านั้น ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความสุข ความภูมิใจ ฯ เช่น ครูที่มีความสุขและภูมิใจกับการสอนเด็กให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น โดยมีได้วัดที่ตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องก้าวหน้ามากนึ้ก และเงินตราที่จะได้รับ

ความสำเร็จถ้าแปลตามตัวอักษร คือ การบรรลุเป้าหมายหรือจุดประสงค์หนึ่ง ซึ่งตรงกับคำว่า Success ดังนั้น การสร้างความมั่งคั่ง คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรัก อาจจะเป็นความสำเร็จหนึ่งก็ได้ และคนก็มักจะชอบไขว่สิ่งเหล่านี้ในโลกโซเชียล แต่ความสำเร็จเหล่านั้น อาจจะต้องแลกมาด้วยสุขภาพ หรือการสูญเสียญาติมิตร กลายเป็นคนโดดเดี่ยว หรือการแลกมาด้วยความรู้สึกที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเลย นั่นคือ เราควรจะออกแบบให้ชีวิตของเราเอง เพราะถ้าเราไม่ออกแบบชีวิตของเราเอง เรามีโอกาสที่จะตกอยู่ในแบบของคนอื่นซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะไปสำเร็จทำไม นั่นคือ ความสำเร็จเริ่มจากมองเห็นจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในชีวิต โดยเข้าใจถึงว่าทำไมเราถึงต้องการไปถึงจุดมุ่งหมายนั้น รวมไปถึงเห็นภาพชัดเจนว่าเมื่อเราไปถึงจุดหมายนั้นแล้ว เราจะรู้สึกอย่างไร มีความต้องการจริงหรือไม่ จากนั้นก็จะกำหนดก้าวเดินรอยตามคนที่เป็นต้นแบบของตนเองที่ไปถึงจุดนั้น ๆ ถ้าไม่สามารถหาต้นแบบได้ ก็หาคนที่ใกล้เคียง และปรับเปลี่ยนเพื่อไปสู่จุดหมายที่ต้องการ ที่สำคัญ คือ ตัดสิ่งที่ไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงของตนเองออกไป รวมถึงยอมรับว่าการจะได้มานั้น อาจจะต้องแลกมาด้วยหลายสิ่ง เช่น เวลาในการเรียนรู้ และเตรียมการ ค่าใช้จ่ายในการทำ การต้องทำบางสิ่งที่เราอาจจะไม่สนุก และตัดสิ่งที่เราสนุกและอยากทำออกไปบ้าง ฯ บางครั้งสิ่งที่เราต้องการ อาจจะไม่ตรงกับบุพการี หรือพ่อแม่ของเรา ตลอดจนผู้ที่รักเรา หรือแม้แต่กับเพื่อน แต่เราอาจจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองพอที่จะเชื่อมั่น และแสดงจุดยืนให้เขาเหล่านั้นเห็น รวมถึงอาจหาแนวทางที่อาจร่วมกันไปในระยะหนึ่งได้

ผู้เขียนมีแนวคิดว่าการจะดำรงตนให้ประสบความสำเร็จในบั้นปลายของชีวิตได้นั้น น่าที่จะต้องประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่สัมพันธ์กับโหราศาสตร์

ของจีน ที่แบ่งคนออกเป็น 5 ธาตุ คือ ทอง น้ำ ไม้ ไฟ ดิน โดยในวัยเด็กเล็ก เราจะมีลักษณะของการเป็นธาตุน้ำ ที่จะดูดซับ ความรู้ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยพยายามทำตัวให้กลมกลืนไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว เพราะเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาคนรอบตัว เราไม่สามารถที่จะยืนด้วยตนเองได้

วัยรุ่น และวัยทำงานเบื้องต้น เป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นธาตุทอง คือ การหาความเด่นของตนเองให้ได้ และขยายจุดเด่นของเราขึ้นมา ซึ่งโดยมากมักจะอาศัยธาตุไฟ คือ ความร้อนที่จะหลอมโลหะให้เกิดความบริสุทธิ์ นั่นคือ การใช้โทสจริตบางส่วน ที่ช่วยขับเคลื่อนให้เราก้าวไปข้างหน้า การที่ถูกดูถูกจะทำให้เรามีแรงฮึดไปข้างหน้า หรือ การที่เราใช้แรงผลักดันตนเองอย่างแรงอย่างมั่นคงต่อเนื่องเพื่อให้เราหาจุดเด่นของเราให้เจอ หรือใช้ไฟในการพัฒนาทอง ซึ่งลักษณะที่สำคัญในช่วงนี้ คือ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างแรงจูงใจภายใน มีความสุขกับงานที่ตนเองรักและทำมากกว่าผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน เพราะเราจะได้ประสบการณ์ ที่สำคัญ คือ ไม่กลัวที่จะล้มเหลว เพราะไม่มีอะไรเป็นความล้มเหลว เป็นเพียงบทเรียน แต่ความล้มเหลวที่สำคัญ คือ การล้มเลิก และสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง โดยให้ความเคารพผู้อื่น ไม่ตำหนิคนอื่นด้วยการบ่น แต่หากจะให้เขาแก้ไข ชี้แจงสิ่งที่เขาควรแก้ไขเพื่อให้งานดีขึ้น วิทยุบริหาร หรือเข้าสู่วัยกลางคน จะเริ่มประสบความสำเร็จจากการที่เราจุดเด่นของเราและได้งานตามที่เหมาะกับจุดเด่นของเรา รวมทั้งจุดเด่นนั้นเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป แต่ช่วงนี้เราจะต้องเป็นธาตุไม้ คือ เลือกรับสิ่งที่ดีเข้ามาหาตนเอง การที่มีคนมาหาหลายตา ก็อาจจะชักจูงเรา หรือเราเองก็พร้อมจะไปทำสิ่งที่ป็นอันตรายต่อเราและคนที่เรารักในอนาคต ช่วงนี้ควรใช้เวลาแก้ไขจุดอ่อน หรือข้อเสียของเรา ที่จะป็นอันตราย หรือทำลายคนข้างเคียงที่เขารักเรา และเรารัก เช่น พฤติกรรมของความก้าวร้าว ความเชื่อมั่นตนเองมากเกินไป ฯ

สำหรับผู้บริหารสูงสุด คือ การเตรียมคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาแทนที่เรา การสร้างความสำเร็จให้กับพวกเขา เพื่อให้เขามีความเชื่อมั่น และกล้าเดินในเส้นทางที่แตกต่างจากเรา ช่วงนี้ คือ การเป็นธาตุดิน คือ เป็นสารอาหารที่สำคัญกับต้นไม้ คือวัยทำงานและนักบริหารต่าง ๆ ให้ข้อคิด ให้บทเรียนให้โอกาสพวกเขาในการทำงาน ตลอดจนเป็นดินที่ช่วยลดความแรงของ

ไฟสำหรับวัยรุ่น ไม่ให้พวกเขาเผาตนเองจนสูญเสียศักยภาพของตนเอง
นี่เป็นเพียงบางส่วนของที่ได้มีโอกาสเล่าให้น้องวัยรุ่นกลุ่มนั้นฟัง แต่ยังมีอีก
ส่วนที่เป็นที่สนใจของคนไทยในปัจจุบัน คือ การสร้างความมั่งคั่ง ซึ่งจะ
ขอนำไปเล่าในตอนที่ 2 ต่อไป

ติดตามเรื่องราวต่าง ๆ ได้จาก www.minsenconcept.com